



สำนักกฎหมาย
สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา

สรุปมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง กับวงงานด้านนิติบัญญัติ

เมื่อวันอังคารที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๕

เมื่อวันอังคารที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ นาฬิกา พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุม คณะรัฐมนตรี ณ ตึกสันติไมตรี (หลังนอก) ทำเนียบรัฐบาล โดยในการประชุมดังกล่าว มีการพิจารณาเรื่องที่เกี่ยวข้องกับวงงานด้านนิติบัญญัติ จำนวน ๑ เรื่อง คือ

ร่างพระราชบัญญัติยกเลิกพระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดอันเกิดจากการใช้เช็ค พ.ศ. ๒๕๓๔ พ.ศ.

เอกสารสรุปมติคณะรัฐมนตรี
ที่เกี่ยวข้องกับหน่วยงานด้านนิติบัญญัติ
ประจำสัปดาห์
(ร่างพระราชบัญญัติ)

มติคณะรัฐมนตรี
เมื่อวันอังคารที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๕

ลำดับที่ อ.กรม.๑๖/๒๕๖๕
สำนักกฎหมาย สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา

เอกสาร “สรุปมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องกับวงงานด้านนิติบัญญัติประจำสัปดาห์” ฉบับนี้ จัดทำขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นข้อมูลเบื้องต้นสำหรับสมาชิกวุฒิสภา กรรมการ และผู้ที่มีหน้าที่เกี่ยวข้องกับวงงานด้านนิติบัญญัติ ได้รับทราบถึงข่าวคราวความเคลื่อนไหวเกี่ยวกับ “ร่างพระราชบัญญัติ” ฉบับต่าง ๆ ที่คณะรัฐมนตรีได้มีมติอนุมัติหลักการและจะได้เสนอร่างพระราชบัญญัตินี้ดังกล่าวมายังสภาผู้แทนราษฎรเพื่อพิจารณาตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย รวมทั้งข้อมูลเกี่ยวกับงานด้านนิติบัญญัติที่สำคัญที่เข้าสู่การพิจารณาของคณะรัฐมนตรี ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติงานด้านนิติบัญญัติของสมาชิกวุฒิสภา

สำนักกฎหมาย สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา หวังเป็นอย่างยิ่งว่า เอกสารฉบับนี้ จักเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานตามภารกิจในด้านนิติบัญญัติของสมาชิกวุฒิสภา กรรมการ และผู้ที่มีหน้าที่เกี่ยวข้องตามสมควร

สำนักกฎหมาย

สรุปมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องกับวงงานด้านนิติบัญญัติ

เมื่อวันอังคารที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๕

เมื่อวันอังคารที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ นาฬิกา พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมคณะรัฐมนตรี ณ ตึกสันติไมตรี (หลังนอก) ทำเนียบรัฐบาล โดยในการประชุมดังกล่าว มีการพิจารณาเรื่องที่เกี่ยวข้องกับวงงานด้านนิติบัญญัติ จำนวน ๑ เรื่อง สรุปได้ดังนี้

☐ เรื่อง ร่างพระราชบัญญัติยกเลิกพระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดอันเกิดจากการใช้เช็ค พ.ศ. ๒๕๓๔ พ.ศ.

คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการร่างพระราชบัญญัติยกเลิกพระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดอันเกิดจากการใช้เช็ค พ.ศ. ๒๕๓๔ พ.ศ. ตามที่กระทรวงยุติธรรมเสนอ และให้ส่งสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา แล้วดำเนินการต่อไปได้

ทั้งนี้ ร่างพระราชบัญญัติที่กระทรวงยุติธรรมเสนอ เป็นการยกเลิกพระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดอันเกิดจากการใช้เช็ค พ.ศ. ๒๕๓๔ เพื่อให้สอดคล้องกับหลักการจัดให้มีกฎหมายเพียงเท่าที่จำเป็น และยกเลิกหรือปรับปรุงกฎหมายที่หมดความจำเป็นหรือไม่สอดคล้องกับสภาพการณ์หรือที่เป็นอุปสรรคต่อการดำรงชีวิตหรือการประกอบอาชีพโดยไม่ชักช้า เพื่อไม่ให้เป็นภาระแก่ประชาชน และพึงกำหนดโทษอาญาเฉพาะความผิดร้ายแรง ตามบทบัญญัติมาตรา ๗๗ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย และเพื่อให้สอดคล้องกับข้อ ๑๑ ของกติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง ที่กำหนดให้บุคคลจะถูกจำคุกเพียงเพราะเหตุว่าไม่สามารถปฏิบัติตามภาระหน้าที่ตามสัญญาได้ ทั้งนี้ การยกเลิกพระราชบัญญัติดังกล่าวจะเป็นประโยชน์ต่อธนาคารพาณิชย์ที่สามารถใช้มาตรการทางธนาคารสร้างความน่าเชื่อถือให้กับเช็คโดยกำหนดมาตรการกั้นกรองลูกค้าขอใช้เช็คโดยไม่จำเป็นต้องกำหนดบทลงโทษทางอาญา ลดปัญหาเกี่ยวกับการใช้โทษทางอาญาบีบบังคับลูกหนี้ทางแพ่งให้ชำระหนี้ และสามารถประหยัดงบประมาณในการดำเนินการกระบวนการยุติธรรมทางอาญารวมทั้งทำให้มีหลักกฎหมายที่สอดคล้องกับหลักสากลและพันธกรณีระหว่างประเทศ ซึ่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเห็นชอบด้วยกับร่างพระราชบัญญัตินี้ดังกล่าวแล้ว

ร่างพระราชบัญญัตินี้ มีสาระสำคัญคือ

๑. ให้ยกเลิกพระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดอันเกิดจากการใช้เช็ค พ.ศ. ๒๕๓๔

๒. พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับเมื่อพ้นกำหนด ๑๒๐ วันนับแต่วันประกาศ

ในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป



รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
พุทธศักราช ๒๕๖๐



พระราชบัญญัติว่าด้วยความผิด
อันเกิดจากการใช้เช็ค พ.ศ. ๒๕๓๔

สำหรับข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องกับวงงานด้านนิติบัญญัตินั้น ผู้สนใจสามารถติดตามได้ที่ www.soc.go.th เพื่อค้นหามติคณะรัฐมนตรี หรือ www.senate.go.th เพื่อติดตามการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติของวุฒิสภาต่อไป



www.soc.go.th



www.senate.go.th

๑๒ ๑๒ ๑๒ ๑๒ ๑๒ ๑๒ ๑๒ ๑๒ ๑๒ ๑๒

สำนักกฎหมาย
สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา
มิถุนายน ๒๕๖๕